

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

## สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน และสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น จากอ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง มาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการของเสีย และขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น พลาสติก ยางพารา เศษวัสดุจากสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ มาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ และเป็นการลดขยะและของเสียที่เสื่อมสลายได้ยาก

๓. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกประเทศผ่านท่าอากาศยาน โดยพิจารณานำระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometric) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองด้วย เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของเอกชนที่มีข้อพิพาท การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาการแออัดของนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

/๕. ...

๔. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดมาตรการรองรับกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ระบบสาธารณสุขปศุศาสตร์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ความต้องการใช้น้ำประปา รถโดยสารสาธารณะ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (กิตติยาภา) ๑๗๓๔ (อริษฐาน) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ [www.soc.go.th](http://www.soc.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [spt55@soc.go.th](mailto:spt55@soc.go.th)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
รอง-นรม., รัฐ-นร. : จึงเรียนยืนยันมา  
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป